

GFPT - เทคนิค ที่น่าลุ้น New High

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

แม้ว่าบางครั้ง หุ้นบางตัว ถ้าจะเอาไปว่ากันเชิงพื้นฐานแล้ว อาจจะดูเหมือนยังงี้ก็ไม่น่าได้ไปกว่าที่ผ่านมา หรือ อย่างเก่งๆ ก็พอกับที่ผ่านมา (ไม่ได้หมายถึง GFPT นะ) นั่นก็จะแปลว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้ว ราคาในกระดาน ก็ไม่น่าจะสูงไปกว่าที่ผ่านมา หรือ อย่างมาก ถ้าราคาลงมาก่อนหน้านั้นแล้ว ก็คงวิ่งกลับไปหาที่เดิม... แต่หากวนกลับมาดูเทคนิค หรือวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแล้ว อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ อ่านไปอ่านมา หรือ คำนวณเป้าหมายด้วยเครื่องมือในทางเทคนิค ราคาจะไปได้อีกไกล แล้วนั่นแหละ ท่านจะกลับมาเกิดคำถามว่า “เอาไงดีล่ะทีนี้” จะซื้อแค่แก๊งกำไรระยะสั้น หรือลงทุนระยะยาวกันดีล่ะ ...ถึงบอกยังไม่รู้หรอกครับว่า ในทางเทคนิค ถ้ารู้ผลแล้ว อย่างวนไปหาเหตุ เพราะท่านจะเกิดสิ่งเล่ห์ที่จริง ๆ แล้ว จะเล่นเทคนิค ก็เอาแนวทางให้หนักไปเลย หรือ จะเล่นพื้นฐาน ก็เทคนิคมีไว้วางแผนการลงทุน... อย่างที่เคยเจอ พื้นฐานหุ้นบางตัวดีมาก แต่ซื้อไปแล้วเกิดลง แถมลงมาจนถึงจุด Cut Loss เสียด้วย การที่จะเข้าไปซื้อเพิ่ม หรือซื้อเฉลี่ยซื้อถัว ก็ไม่ต่างกันหรอก ถ้าเชื่อพื้นฐาน แต่อยากให้อูระดับจากเทคนิคว่า ควรซื้อหรือ รอซื้อที่ราคาไหนที่ควรจะเป็น... แต่ถ้ารู้ว่า จะลงไปรอซื้อที่ระดับนั้น ทำไม่ขายไปก่อนแล้วซื้อคืนล่ะก็ตอบกลับมาว่า แล้วถ้าขายแล้วขึ้นล่ะ ไม่เอา ไม่ขาย ลงก็ซื้อ ยิ่งลงยิ่งซื้อ แล้วถ้อยยาวๆ ไป... นี่แหละครับเล่นเทคนิคจริงๆ กับเล่นพื้นฐาน มักจะต่างกันโดยวิธีการ ซึ่งถ้าเป็นปัจจัยทางเทคนิค มีวิธีการที่บริหารหรือจัดการพอร์ตได้แยะ เรื่องแบบนี้ ต่างคนต่างมั่นใจ ว่าอะไรก็ดีสำหรับตัวเอง หรือตัวเองถูกเสมอแหละ

ดูตามเกม...

อาจจะไม่ใช่แค่หวังในการทำ New High สูงกว่า 19.90 แค่นั้นหรอกนะครับ ถ้าไปอ่านกันที่โครงสร้างใหญ่ๆ อาจจะว่ากันได้ถึงระดับ All Time High เลยก็เป็นไปได้... แต่ตามกันที่ละชั้น

- แนวรับ : ... 19.4-19.0 ยังพอตามน้ำต่อได้ ยืน 19.80 ได้ ก็ยังน่าสนใจ
- เป้าหมาย : ... ถ้าผ่านไประยะ 19.8 ก็มองเบื้องต้นที่ 23.0 ไปก่อนได้ (ถือไว้)

Price Chart...(GFPT)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GFPT... ที่มองว่า 23.0 เป็นการมองในเบื้องต้นนั้น ก็เป็นการหาเป้าหมายจากรูปแบบการขึ้นในรอบที่แล้ว แล้วการพักตัวลงมาสู่เส้นแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น ถือว่าเป็นสัญญาณดี มีโอกาสขึ้นได้เหมือนอย่างรอบที่ผ่านมา... นั้นแสดงว่า เป็นการสร้าง All Time High ที่เคยทำไว้ที่ 21.4 นั้นเอง แล้วสัญญาณของเส้น MA 3 เขียน บวกกับ MA200days ในภาพนี้เป็นภาพ Day ถ้าวอลงกต Week เข้าไปดูด้วยนั้น เห็นว่าเป็นภาวะกระทิงทั้ง 2 ภาพ ดังนั้น การจะถือหุ้น GFPT แบบลงทุนยาวๆ หน่อย ก็เป็นเรื่อง ที่ควรทำด้วยนะครั เว้นเสียแต่ว่า ในระยะนี้ จะลงมาต่ำกว่า 18.5 หรือ หลุด 18.0 อาจจะต้องระวังหน่อย (กลับมาดู MA)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน